

ทันหุ้น - BRR อานิสงส์ราคาน้ำตาล  
ฟื้น ดีมานด์พุ่ง หนุนยอดดิบปีนี้  
แตะระดับ 2.8-2.9 ล้านตัน พร้อม  
ทุ่มงบ 700 ล้านบาท ฟื้นน้ำตาล  
รีไฟล์ บรรจุกัญธำขานอ้อยเสริม  
ทรัพย์สินแกร่ง โบนัสราคาเป้าหมาย  
7.05 บาท

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธาน  
กรรมการบริหาร และกรรมการ  
ผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์  
จำกัด (มหาชน) หรือ BRR เปิดเผย  
ว่า แนวโน้มราคาน้ำตาลในไตรมาส  
1/2562 ชัยบสูงขึ้นมาอยู่ที่ 12-13  
เซ็นต์ต่อปอนด์ จากไตรมาส 4/2561  
อยู่ที่ 10-11 เซนต์ต่อปอนด์ รวมทั้ง  
ยอดคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ขยายตัว  
ส่งผลให้ผลงานในไตรมาสแรกของ  
ปีนี้น่าจะเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส  
4/2561 ที่มีรายได้ 1.5 พันล้านบาท

#### ● อานิสงส์น้ำตาลฟื้น

ทั้งนี้จากการสำรวจข้อมูลสัดส่วน  
รายได้ล่าสุด แบ่งเป็นธุรกิจผลิตและ  
จัดจำหน่ายน้ำตาลประมาณ 60%  
ธุรกิจโรงไฟฟ้าราว 12% ธุรกิจผลิต  
ปุ๋ย 12% และที่เหลือมาจากส่วน  
อื่นๆ หากจำแนกโครงการสร้างรายได้  
เฉพาะธุรกิจน้ำตาลมีการส่งออกต่าง  
ประเทศ 70% ส่วนที่เหลือผลิตและ  
ขายให้กับลูกค้าในประเทศ ส่วนยอด  
ปริมาณอ้อยงวดปิดหีบปี 2561/2562  
บริษัทตั้งเป้าไว้ที่ 2.8-3 ล้านตัน ซึ่ง  
ใกล้เคียงกับงวดปิดหีบปีนี้ เพราะ  
แนวโน้มผลผลิตที่ได้ออกสู่ตลาดอยู่  
ในระดับไม่แตกต่างกันมากนัก

“ปีนี้เรามองว่าภาพรวมราคา  
น้ำตาลคงจะดีขึ้น ผลมาจากซัพพลาย  
ในตลาดโลกเริ่มลดลง โดยนำเชื่อ

# ‘BRR’ น้ำตาล-ดีมานด์ฟื้น ทุ่มงบ 700 ล้านขยายธุรกิจ



คงได้เห็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของ  
ราคาน้ำตาลในช่วงครึ่งหลังของปีนี้  
นอกเหนือจากรายได้ธุรกิจใหม่ๆ ที่  
เข้ามาปีนี้เพิ่มเติม และคงสนับสนุน  
ให้ภาพรวมปี 2562 ปรับตัวดีขึ้นต่อ  
เนื่อง” นายอนันต์ กล่าว

#### ● เดินหน้าขยายธุรกิจ

สำหรับงบลงทุนปีนีวางไว้ที่  
ราว 700 ล้านบาท เพื่อรองรับการ  
ซื้อเครื่องจักรเพื่อแปรรูปน้ำตาลดิบ  
เป็นน้ำตาลทรายบริสุทธิ์ (Refined  
Sugar) กำลังผลิตราว 1 แสนตันวัน  
คิดเป็นมูลค่า 400 ล้านบาท ซึ่งสินค้า  
ดังกล่าวมีอัตรากำไรขั้นต้น (มาร์จิ้น)  
อยู่ระดับที่สูงกว่าการขายน้ำตาลดิบ  
คาดว่าน่าจะก่อสร้างเสร็จและสร้าง  
รายได้ในไตรมาส 2/2562

นอกจากนี้ บริษัทเตรียมขยาย  
ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ด้านอุปโภค  
และบริโภค อุปกรณ์ เครื่องมือ และ  
เครื่องใช้ ขนาดกำลังผลิต 1 ล้านชิ้น  
ต่อวัน ลงทุนราว 300 ล้านบาท คาด  
ว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและช่วย  
สร้างรายได้ในช่วงครึ่งหลังนี้ ส่วน  
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวล ปัจจุบัน  
มีโรงไฟฟ้า 3 แห่ง กำลังการผลิต  
แห่งละ 9.9 เมกะวัตต์ โดย 2 โรง  
แรกมีการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วน  
ภูมิภาค (กฟภ.) ส่วนโรง 3 เริ่มเดิน  
เครื่องอย่างเต็มประสิทธิภาพหลังจาก  
โรงงาน Refined Sugar เริ่มเปิด  
ดำเนินการช่วงกลางปีนี้

#### ● เคาเป่า 7.05 บาท

นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์-

โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)  
กล่าวว่า ฝ่ายวิเคราะห์ประเมินราคา  
เป้าหมายหุ้น BRR ไว้ที่ระดับ 7.05  
บาท รวมทั้งมองเป็นโอกาสในการเข้า  
ลงทุน เพราะมองราคาหุ้นในปัจจุบัน  
ได้สะท้อนราคาน้ำตาลในตลาดโลก  
ที่อ่อนตัวลงไปค่อนข้างมากแล้วใน  
ช่วงที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ระหว่าง  
รอการพัฒนาโครงการน้ำตาลทราย  
บริสุทธิ์ของ BRR ซึ่งฝ่ายวิเคราะห์  
มองโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่ม  
มูลค่าน้ำตาลให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี  
และน่าจะเป็นอีกแรงสนับสนุน  
การเติบโตของธุรกิจในอนาคต (คาด  
เปิดผลิตได้ในไตรมาส 2/2562) จาก  
ปัจจัยดังกล่าว ประกอบกับพื้นฐาน  
ของธุรกิจที่แข็งแกร่ง